
~ ๑ ~ 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึง   สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2565 
วันจันทร์ท่ี  29  สิงหาคม  พ.ศ.2565  เวลา 09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึง 
 ************************* 

 
ผู้มาประชุม  จ านวน  18  ท่าน 

ล าดับที ่ ช่ือ  -  สกุล ต าแหน่ง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

 

นางนาที           อนุวรชิกา 
นายสมหมาย ลินลาด 
นายสุนทร คืนมาเมือง 
นายเพชร          สุวรรณา 
นายบุญปั๋น        ลาดอุ่น 
นายสุรศักดิ ์ สุฉายา 
นายปัญญา        กองมา 
นายบุญรพ        จันตุมา 
นายเกษม         ชุ่มเมืองเย็น 
นายประโยชน ์ ยานะใจ 
นางมนสิชา        คืนมาเมือง 
นายสงัด           ค าซอน 
นายทองสุข กองมา 
นายสงวน        จันทร์สงิห ์
นายนาวิน เพอเมี๊ยะ 
นายเทอดทูน      เมืองใจ 
นายมนตรี         แซ่จ๋าว 
นายวินเรียม       เงินปา 
 

ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลป่าตึง 
รองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลป่าตึง 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึง 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลป่าตึง หมู่ที่  2 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลป่าตึง หมู่ที่  3 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลป่าตึง หมู่ที่  4 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลป่าตึง หมู่ที่  5 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลป่าตึง หมู่ที่  6 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลป่าตึง หมู่ที่  7 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลป่าตึง หมู่ที่  8 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลป่าตึง หมู่ที่  10 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลป่าตึง หมู่ที่  11 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลป่าตึง หมู่ที่  12
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลป่าตึง หมู่ที่  14 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลป่าตึง หมู่ที่  15 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลป่าตึง หมู่ที่  16 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลป่าตึง หมู่ที่  17 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลป่าตึง หมู่ที่  18 
 

 
 
ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน 2 ท่าน 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือ  -  สกุล ต าแหน่ง หมาย
เหต ุ

1 
2 

นางสาวจรุีรัตน์   ปัญบือ 
นายสุรเชษฐ       กัญจนากร 
 

สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลป่าตึง หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลป่าตึง หมู่ที่ 20 

ลาป่วย 
ลาป่วย 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  12 ท่าน 
ล าดับที ่ ช่ือ  -  สกุล ต าแหน่ง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

 

นายณฐกรณ์    ใจรังส ี
นายสุพจน์      หลี่จา 
นายพลกฤต    สุฉายา 
นายนิคม        แซ่เติ๋น 
นายทัต          วังเมือง 
นางสาวศุจิรัตน์  โสภณ        
นางธรียา         หลียา 
นายจ ารสั        ปิงยอง 
นายอุเทน        เกษสุดาภรณ์ศักดิ์ 
นางนภัทรธิญา  วัชรอภิเดชากุล 
นางสุพิน         ศิริยานนท์ 
นางสาวกนกพร  โภชนพันธ์ 
 

นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลป่าตึง 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึง 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึง 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึง 
ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลป่าตึง 
รองปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลป่าตึง 
ผู้อ านวยการกองคลงั 
วิศวกรโยธา รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองช่าง 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 
นักจัดการงานทั่วไป 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

 
เริ่มประชุม เวลา  09.30 น. 
           เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นางนาที  อนุวรชิกา  ประธานสภา อบต.ป่าตึงท าหน้าทีป่ระธานการประชุมได้
กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้
 
ระเบียบวาระที่  1   เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภา ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลป่าตึง เรือ่ง เรียกประชุมสภา

องค์การบรหิารส่วนต าบลป่าตึง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ลง
วันที่ 15 สิงหาคม 2565   

ที่ประชุม - รับทราบ 
  
ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2565 เมื่อ

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565 
 

ประธานสภา - การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึง ครั้งที่ผ่านมา 
ขอให้เลขานุการสภาฯ เป็นผู้สรุปและอ่านรายงานการประชุมให้ที่ประชุมทราบ 
 

เลขานุการสภา - ได้อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึง สมัยสามัญ สมัย
ที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
ซึ่งรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวได้ให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ของสภาฯ ตรวจลงนามแล้ว พร้อมกับส าเนารายงานการประชุมฉบับดังกล่าวแจก
ให้สมาชิกทุกท่านในที่ประชุมแล้ว  
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ประธานสภา - เลขานุการสภาฯ ได้อ่านรายงานการประชุมให้ทุกท่านได้รับทราบแล้ว มีท่านใด 
จะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่ 
- เมื่อไม่มีผู้ใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมแล้ว  ดิฉันขอให้ที่ประชุม
ได้รับรองรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติรับรองการประชุม  ดังนี้ 
(1) รับรองรายงานการประชุม        จ านวน  17 เสียง 
(2) ไม่รับรองรายงานการประชุม     จ านวน    -  เสียง 
(3) งดออกเสียง                         จ านวน  1   เสียง (ประธานสภาฯ) 
(4) ผู้ไม่มาประชุม                       จ านวน  2  ท่าน 

  
ระเบียบวาระที่ 3   กระทู้ถาม 
ประธานสภา -ไม่มี- 
  
ระเบียบวาระที่  4   เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถ่ินต้ังข้ึนเพื่อพจิารณาเสร็จแลว้ 
ประธานสภา -ไม่มี- 
  
ระเบียบวาระที่  5   เรื่องเสนอใหม่เพือ่พิจารณา 
ประธานสภา 5.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 
- ขอเชิญประธานแปรญัตติ ได้รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมแปรร่าง
ญัตตฯิ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวาระที่ 2 (ข้ัน
แปรญัตติ) นี้ มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญประธานแปรญัตติฯ รายงานผล
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ให้ที่ประชุมทราบ 

  
นายสมหมาย  ลินลาด 
ประธานแปรญัตติ 

- ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ านวน 3 
ท่าน ตามที่ทราบแล้ว นั้น ทางคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้มาปฏิบัติหน้าที่รับ             
ค าแปรญัตติจากผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึง ตั้งแต่
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30น.– 
17.30น. ปรากฏว่า ไม่มีผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึง
ท่านใด เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ และคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ ได้ประชุมเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30น. เพื่อพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฉบับดังกล่าวนี้ 
โดยละเอียดแล้วที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงร่างเดิมไว้ทุกประการ 
 

ประธานสภา - ตามที่ประธานกรรมการแปรญัตติฯ ได้ช้ีแจงว่าไม่มีผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึง  เสนอขอแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
ได้มีมติในที่ประชุมว่าเห็นควรให้คงร่างเดิมไว้ จึงขอสอบถามในที่ประชุมสภา
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องค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึงว่าจะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมอีก
หรือไม่ ขอเชิญ 
 

ประธานสภา - เนื่องจากให้เวลาในอภิปรายเพิ่มเติมพอสมควรแล้ว ปรากฎว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมอีก ก็ขอมติในที่ประชุมสภาฯว่าจะให้ความเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วาระที่ 2 (ข้ัน
แปรญัตติ) หรือไม่ 

  
ที่ประชุม - มีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2566 วาระที่ 2 (ข้ันแปรญัตติ) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
(1) เห็นชอบ        จ านวน  17 เสียง 
(2) ไม่เห็นชอบ     จ านวน    -  เสียง 
(3) งดออกเสียง    จ านวน   1  เสียง (ประธานสภาฯ) 
(4) ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน   2 ท่าน 

  
ประธานสภาฯ - เมื่อที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2566 ในวาระที่ 2 (ข้ันแปรญัตติ) ไปแล้ว  
- ต่อไปจะเป็นการให้ความเห็นชอบในวาระที่  3 (ข้ันลงมติ) โดยจะไม่มีการ
อภิปรายใด ๆ เพิ่มเติมอีก  
- ขอมติในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึงว่าจะให้ความเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวาระที่ 3 (ข้ัน
ลงมติ) ว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
 

ที่ประชุม - มีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 วาระที่ 3 (ข้ันลงมติ) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
(1) เห็นชอบ        จ านวน  17 เสียง 
(2) ไม่เห็นชอบ     จ านวน    -  เสียง 
(3) งดออกเสียง    จ านวน   1   เสียง (ประธานสภาฯ) 
(4) ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน   2  ท่าน 
และน าเสนอนายอ าเภอแม่จัน พิจารณาลงนามอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 
 

ประธานสภา   
  

5.2 พิจารณาขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ส านักปลัด อบต. งบลงทุน   
หมวดค่าครุภัณฑ์  จ านวน 3 รายการ เป็นเงินท้ังสิ้น 193,000.-บาท  
ขอเชิญ นายก อบต.ป่าตึง ชี้แจงรายละเอียด  
 

นายก อบต.ป่าตึง หลักการ 
ระเบียบ/กฎหมาย 

การโอนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                  
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2563 หมวด 4            
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ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 

เหตผุล 
     ด้วย ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึง มีความจ าเป็นในการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 โดยขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  จ านวน 
3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 193,000.- บาท รายละเอียด ดังนี้2 
 
1) อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  
จ านวน 2 เครื่อง เป็นเงินจ านวน 1,400.-บาท  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออเิล็กทรอนิกส์ รายละเอียดดงันี ้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 700.-บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
(1) สามารถอ่านและเขียนข้อมลูในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้  
(2) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
(3) สามารถใช้งานผ่านช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ 
(4) สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 
5 Volts, 3 Volts และ1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย 
- จัดหาตามเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 
2564 หน้า 26 ล าดับที่ 59 
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ที่ มท 0023.15/
ว152 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หนา้ 79 ล าดับที่ 9 
เหตผุล  รองรบัการลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ ผู้พกิาร 
ผู้ป่วยเอดส ์
 

โดยโอนลดงบประมาณจาก : ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ส านัก
ปลัด) ตั้งไว้ 1,497,000.- บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบรหิารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนพนกังานจ้าง รายละเอียดตาม
ข้อบัญญัติฯ หน้า 146 ปัจจบุันคงเหลือ 254,000.- บาท  
จึงขอโอนลดจ านวน 1,400.- บาท งบประมาณคงเหลือหลงัโอน 
252,600.- บาท 
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2. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน  
ขนาด 60,000บีทียู จ านวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 67,000.-บาท  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบรหิารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่ายครุภัณฑส์ านักงาน รายละเอียด  ดังนี ้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 67,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 67,000 บาท โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะ ดังนี ้
(1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 60,000 บีทีย ู
(2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาทีร่วมค่าติดตั้ง 
(3) ต้องเป็นเครื่องปรบัอากาศทีป่ระกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความรอ้นจากโรงงานเดียวกัน 
(4) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
(5) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้  
สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลบัหุม้ฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 
เมตร 
- โดยวิธีการสืบราคาตามท้องตลาด เนือ่งจากเป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่มีก าหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ ์
- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ 
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หนา้ 183 ล าดับที่ 5 
เหตผุล  ส าหรับห้องกิจการสภา (สร้างใหม่) 
 

โดยโอนลดงบประมาณจาก : ค่าใช้จ่ายโครงการฝกึอบรม ทบทวน 
อาสาสมัครปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรอืนต าบลป่าตึง ตั้งไว้ 300,000.- บาท 
ปรากฏในแผนงานรักษาความสบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนือ่งกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ รายละเอียดตาม
ข้อบัญญัติฯ หน้า 193 ปัจจบุันคงเหลือ 300,000 บาท  
จึงขอโอนลดจ านวน 67,000.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
233,000.- บาท 

 
3. อากาศยานไร้คนขับ (Drone) จ านวน 1 เครื่อง  เป็นเงนิ 124,600.- บาท  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบรหิารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่ายครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายละเอียดดังนี้ 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออากาศยานไร้คนขับ (Drone) จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
124,600 บาท โดยมีคุณลกัษณะเฉพาะ ดังนี ้
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ตัวเครื่อง 
1. น้ าหนัก 895 กรัม 
2. ขนาดเมื่อพับ (ไมร่วมใบพัด) 221×96.3×90.3 มม. กางออก (ไมร่วมใบพัด) 
347.5×283×107.7 มม. 
3. ความเร็วสูงสุด 75 กิโลเมตร/ช่ัวโมง โหมดสปอร์ต 
4. เพดานบินสูงสุด 500 เมตร 
5. ระยะบินไกลสูงสุด 15 กิโลเมตร (6-8 กิโลเมตรในไทย) 
6. เวลาบินสูงสุด (ไม่มลีม) 46 นาที 
7. หน่วยความจ าภายใน 8 GB (ใช้งานได้โดยประมาณ 7.2 GB) 
กล้องและกมิบอล 
1. กล้อง Hasselblad เซนเซอร์ CMOS 4/3 นิ้ว 
2. ระบบกันสั่นแบบ 3 แกน 
3. ความละเอียดภาพ 20 ล้านพิกเซล  
4. เลนส์ ค่าขอบเขตการมองเห็น ประมาณ 84° รูรบัแสง f/2.8 ถึง f/11 ระยะ
โฟกัส 1 m to ∞ (ออโต้โฟกสั) 
5. ช่วงการปรบัค่า ISO 100-6400 
6. ความละเอียดวีดีโอ H.264/H.265 ฯ 
7. รูปแบบไฟล์วีดีโอ MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) 
ระบบเซ็นเซอร ์เซ็นเซอรร์อบทิศทาง พร้อมเซ็นเซอร์อินฟราเรดใต้ตัวล า 
ส่งสัญญาณวีดีโอ 
คุณภาพการฉายภาพสด 1080p@30fps/1080p@60fps 
ช่วงคลื่นความถ่ีในการท างาน 2.400 ถึง 2.4835 GHz และ 5.725 ถึง 
5.850 GHz 
ระยะส่งสัญญาณ 15 km (FCC), 12 km (CE) 
เสาสัญญาณ 4 เสาสัญญาณ, 2T4R 
แบตเตอรี ่
LiPo 4S (Lithium Polymer) ความจ ุ5,000 mAh ก าลงัชาร์จสงูสุด 77 วัตต์ 
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 
รองรับเมมโมรีก่าร์ดสูงสุด SDXC หรือ UHS-I microSD card ความจุสงูสุด 512 
GB 
รีโมทคอนโทรล DJI RC-N1 
ระบบสง่สญัญาณ OcuSync 2.0 
ก าลังส่งสัญญาณ (EIRP) 2.4 GHz: ≤26 dBm (FCC), ≤20 dBm 
(CE/SRRC/MIC) 
5.8 GHz: ≤26 dBm (FCC/SRRC), ≤14 dBm (CE) 
3. พอร์ตเช่ือมตอ่ Lightning, Micro USB, USB-C 
- โดยวิธีการสืบราคาตามท้องตลาด เนือ่งจากเป็นครุภัณฑ์ทีไ่ม่มีก าหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ ์
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- เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) หนา้ 183 ล าดับที่ 5 
เหตผุล  เพิ่มประสทิธิภาพในการปฏิบัตงิาน ส ารวจพื้นที่ 
 

โดยโอนลดงบประมาณจาก : ค่าใช้จ่ายโครงการฝกึอบรม ทบทวน 
อาสาสมัครปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรอืนต าบลป่าตึง ตั้งไว้ 300,000.- บาท 
ปรากฏในแผนงานรักษาความสบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกีย่วเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอืน่ๆ รายละเอียด
ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 193 ปัจจบุันคงเหลือ 233,000 บาท  
จึงขอโอนลดจ านวน 124,600.-บาท งบประมาณคงเหลอืหลงัโอน 
108,400.- บาท 

 
 

ประธานสภา - สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อซักถาม อีกหรือไม่  ขอเชิญ 
 

นายบุญรพ  จันตุมา 
สมาชิกสภา หมู่ 6 

- เรียน ประธานสภา/สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้เข้าร่วมทุกท่าน  รายการที่ขอตั้งจ่ายรายการใหม่ รายการที่ 3 อากาศยาน                   
ไร้คนขับ (Drone) จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 124,600.-บาท  เนื่องจากราคา
ที่ได้มาเป็นราคาที่สูงมาก  หาก อบต.ป่าตึง จัดซื้อแล้วได้มีการมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ หรือการลงทะเบียนใช้ การอบรมการใช้  และหากมีค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษาดูแล  มีขั้นตอนอย่างไร   
 

นางสาวกนกพร  โภชนพันธ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

- - เรียน ประธานสภา/สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้เข้าร่วมทุกท่าน  ขออนุญาตช้ีแจงการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เช่น 
เจ้าหน้าที่ป้องกัน/นิติกร เป็นเจ้าหน้าที่ดูแล  ในส่วนของการข้ึนทะเบียนบินโดรน
ทางผู้ประกอบการที่เสนอราคามาจะเป็นผู้รับผิดชอบในการข้ึนทะเบียน และมี
ประกันภัย (ตัวเครื่อง) ให้กรณีเกิดความช ารุด เปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันที ตัว
เซ็นเซอร์การหลบหลีกสิ่งขีดกวางมีจ านวน 8 ทิศ (รอบด้าน) ป้องกันการบินชน
ต้นไม้  และโดรนราคานี้ สามารถจ าพิกัดที่ปล่อยตัวและสามารถบินกลับมา ณ 
พิกัดที่ขึ้นบินได้ กรณีเกิดการสูญหายจากหน้าจอที่บังคับการบิน   
 

นายสมหมาย  ลินลาด 
รองประธานสภา 

- เรียน ประธานสภา/สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้เข้าร่วมทุกท่าน  เนื่องจากอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ราคา 124,000.-บาท 
เป็นราคาที่สูง หากเกิดการช ารุด เสียหาย ค่าใช้จ่ายในการดูแลไม่คุ้มค่าครับ เห็น
ควรให้ทาง อบต.ป่าตึง กลับไปพิจารณา โดรน รุ่นอื่น ๆ เพื่อน าราคาแต่ละรุ่น              
แต่ละยี่ห้อมาเปรียบเทียบคุณสมบัติ  ในคราวการประชุมสภา ครั้งถัดไป 
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นายสุนทร  คืนมาเมือง 
เลขานุการสภา 

- เรียน ประธานสภา/สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้เข้าร่วมทุกท่าน  กระผมเห็นด้วยกับข้อเสนอของท่านสมหมาย ลินลาด รอง
ประธานสภา  ขอให้ทางสภา อบต.ป่าตึง  ยังไม่เห็นชอบรายการ อากาศยาน                   
ไร้คนขับ (Drone) จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 124,600.-บาท  ขอให้ทาง 
อบต.ป่าตึง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หาข้อมูล โดรน รุ่นอื่น ๆ เพื่อน าราคาแต่
ละรุ่น แต่ละยี่ห้อมาเปรียบเทียบคุณสมบัติ  ในคราวการประชุมสภา ครั้งถัดไป 
 

ประธานสภา - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนออีกหรือไม่  

ประธานสภา - เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดซักถามในเรื่องนีอ้ีก ขอมติทีป่ระชุมพิจารณาอนุมัติให้
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักปลัด อบต.            
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น 193,000.-บาท  
 

ที่ประชุม - ได้ร่วมกันปรึกษาหารือแล้ว มีมติเห็นชอบ ดังนี้ 
(1) เห็นชอบ        จ านวน  17 เสียง 
(2) ไม่เห็นชอบ     จ านวน    -  เสียง 
(3) งดออกเสียง    จ านวน    1 เสียง (ประธานสภาฯ) 
(4) ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน    2 ท่าน 
อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักปลัด 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ (รายการอุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ เป็นเงิน 1,400.-บาท และรายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 60,000BTU เป็นเงิน 67,000.-
บาท) เป็นเงินท้ังสิ้น 68,400.-บาท (หกหมื่นแปดสี่ร้อยบาทถ้วน)  โดยเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543   ข้อ 27 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
- และมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่อนุมัติ รายการ อากาศยานไร้คนขับ (Drone) 
จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 124,600. -บาท ขอให้ทาง อบต.ป่าตึง หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หาข้อมูล โดรน รุ่นอื่นๆ เพื่อน าราคาแต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อ
มาเปรียบเทียบคุณสมบัติ ในคราวการประชุมสภา ครั้งถัดไป 

  
ประธานสภา   
  

5.3  ญัตติพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจา่ยเพ่ือโอนงบประมาณรายจ่าย
ของกองช่าง  ขอเชิญ นายก อบต.ป่าตึง ช้ีแจงรายละเอียด  
 

นายก อบต.ป่าตึง - เรียน ประธานสภา/สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร หัวหนา้ส่วนราชการ
ผู้เข้าร่วมทุกท่าน   

หลักการ 



~ ๑๐ ~ 
 

ระเบียบ/กฎหมาย 
การโอนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย               
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2563 หมวด 4 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด            
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 

เหตผุล 
ด้วย กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึง มีความจ าเปน็ในการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในข้อบญัญัตงิบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 ดังนี ้
ขอโอนงบประมาณเพ่ิมในงบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   
จ านวน 2 รายการ และโอนงบประมาณเพ่ิมในงบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ  
จ านวน 1 รายการ เป็นเงินท้ังสิ้น 208,800.- บาท  
ขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง  จ านวน 1 รายการ เป็นเงินท้ังสิ้น 98,000.-บาท 
 
1. ขอโอนงบประมาณเพิ่ม จ านวน 3 รายการ 
1.1 โครงการก่อสร้างพนังปากท่อ บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15  
(บ้านป่าบงงามล่าง) ตั้งไว้ 50,000.- บาท 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่
ดินและสิง่ก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปการ รายละเอียดตาม
ข้อบัญญัติฯ หน้า 305 ปจัจบุันคงเหลือ 50,000.- บาท 
จึงขอโอนเพิ่ม จ านวน 11,200.- บาท  
รวมงบประมาณหลังโอนคงเหลอื จ านวน 61,200.- บาท 
เหตผุล : เนื่องจากราคากลางวัสดุกอ่สร้างสูงข้ึน 
 

โดยโอนลดงบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบตัิงานบรกิาร
ต่างๆ (กองช่าง) ตั้งไว้ 388,800.-บาท ในแผนงานอุตสาหกรรมและ 
การโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา งบ
ด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ หน้า 278 ปจัจบุันคงเหลือ 64,000.-บาท 
จึงขอโอนลด  จ านวน  11,200.-บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 
จ านวน  52,800.-บาท 

 
1.2 โครงการปรับปรงุถนนทางการเกษตรในพื้นที่ต าบลป่าตึง ตั้งไว้ 100,000.- 
บาท   
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่
ดินและสิง่ก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียด
ตามข้อบัญญัติฯ หน้า 329 ปัจจบุันคงเหลือ 100,000.- บาท 



~ ๑๑ ~ 
 

จึงขอโอนเพิ่ม จ านวน 125,000.- บาท  
รวมงบประมาณหลังโอนคงเหลอื จ านวน 225,000.- บาท 
เหตผุล : เนื่องจากปรมิาณงานเพิ่มข้ึน ท าให้งบประมาณที่ตัง้ไว้ไม่เพียงพอ 
 
โดยโอนลดงบประมาณจาก : จ านวน 2 รายการ 
(1) ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบรหิารส่วนต าบล ตั้งไว้ 95,040.- บาท ปรากฏในแผนงาน
บรหิารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดอืน (ฝ่าย
การเมือง) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ รายละเอียดตามข้อบญัญัตฯิ หน้า 186 
ปัจจุบันคงเหลือ 32,958.- บาท 
จึงขอโอนลด  จ านวน  25,000.- บาท  งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 
จ านวน  7,928.- บาท 
(2) โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด ตั้งไว้ 150,000.-บาท 
ปรากฏในแผนงานรักษาความสบภายใน งานบรหิารทั่วไปเกีย่วกับการ
รักษาความสงบภายใน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 
รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ หน้า 186 ปัจจบุันคงเหลือ 114,000.- 
บาท 
จึงขอโอนลด จ านวน  100,000.-บาท  งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 
จ านวน  14,000.-บาท 

 
1.3 วัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ตั้งไว้ 300,000.-บาท   
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบด าเนินงาน หมวดค่าที่วัสดุ ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุ
ก่อสร้าง รายละเอียดตามข้อบญัญัติฯ หน้า 281 ปัจจุบันคงเหลือ 45,058.- 
บาท 
จึงขอโอนเพิ่ม จ านวน 72,600.- บาท  
รวมงบประมาณหลังโอนคงเหลอื จ านวน 117,658.- บาท 
ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  :  
 
3. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกอ่สร้างตามโครงการปรบัปรุงฝายประปาหมูบ่้าน 
หมู่ที่ 17 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้าที่ 
19 ล าดับที่ 40 
เหตผุล : เนื่องจากโครงการปรบัปรุงฝายประปาหมู่บ้าน หมูท่ี่ 17 ตั้งงบประมาณ
ไว้ในงบลงทุน 72,600.- บาท ตามประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลป่าตึง เรื่อง 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 7 ไม่
สามารถด าเนินการเนื่องจากปัญหาการขออนญุาตใช้พื้นที่ปา่ไม้ จึงจ าเป็นต้อง



~ ๑๒ ~ 
 

เปลี่ยนแปลงโครงการ/งบประมาณในงบลงทุน เป็นการโครงการ/งบประมาณใน
งบด าเนินแทน เพื่อจัดซื้อวัสดุ และใช้แรงงานประชาชนในพืน้ที่ด าเนินการ 
 
โดยโอนลดงบประมาณจาก : โครงการปรบัปรุงฝายประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 17  
ตั้งไว้ 72,600.- บาท ตามประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลป่าตึง เรือ่ง  
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 7  
ลงวันที่ 15 เมษายน 2565 ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่า
ปรับปรงุที่ดินและสิง่ก่อสร้าง ปัจจุบันคงเหลือ 72,600.-บาท 
จึงขอโอนลด จ านวน  72,600.-บาท  งบประมาณหลังโอนคงเหลือ  
จ านวน  0.-บาท 

 
2. ขอโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน 1 รายการ 
2.1 โครงการปรับปรงุเวทีอาคารอเนกประสงค์หมูบ่้านสันติสุข หมู่ที่ 19 เป็นเงิน
จ านวน 98,000.- บาท 
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่
ดินและสิง่ก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรอืสิง่ปลูก
สร้างต่างๆ รายละเอียดดังนี ้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรบัปรุงเวทีอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน สถานที่ : 
อเนกประสงค์หมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 19 ตามแบบของ อบต.ป่าตึง ที่ -- / 65 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้าที่ 
20 ล าดับที่ 47 
เหตผุล : เพื่อตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ 
 
โดยโอนลดงบประมาณจาก : อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน ตั้งไว้ 
240,500.- บาท ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบเงินอุดหนนุ หมวดเงิน
อุดหนุน ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนองค์กรประชาชน รายละเอียดตาม
ข้อบัญญัติฯ หน้า 262 ปจัจบุันคงเหลือ 113,000.-บาท 
จึงขอโอนลด  จ านวน  98,000.-บาท  งบประมาณหลงัโอนคงเหลือ 
จ านวน  15,000.-บาท  

  
ประธานสภาฯ - สมาชิกฯ ท่านใดมีข้อซักถาม อีกหรือไม่  ขอเชิญ 

ประธานสภาฯ - เมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดซักถามในเรื่องนี้อีก ขอมติที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายกองช่าง 
 
 
 



~ ๑๓ ~ 
 

ที่ประชุม - ได้ร่วมกันปรึกษาหารือแล้ว  มีมติเห็นชอบ ดังนี้ 
(1) เห็นชอบ        จ านวน  17 เสียง 
(2) ไม่เห็นชอบ     จ านวน    -  เสียง 
(3) งดออกเสียง    จ านวน  1   เสียง (ประธานสภาฯ) 
(4) ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน  2  ท่าน 
อนุมัติให้  โอนงบประมาณเพ่ิมในงบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
จ านวน 2 รายการ และโอนงบประมาณเพ่ิมในงบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ 
จ านวน 1 รายการ เป็นเงินท้ังสิ้น 208,800.- บาท  
และโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ เป็นเงินท้ังสิ้น 98,000.-บาท (กองช่าง) 
โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2543 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 
ที่ท าใหล้ักษณะ ปรมิาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 

  
ระเบียบวาระที่  6   
ประธานสภา 

เรื่อง  อ่ืนๆ 
6.1  แจ้งผลการด าเนินงานของหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นทีต าบลป่าตึง 
สมาคมสร้างเสริมสุขาภาวะชุมชนชาติพันธ์ุ (สสช.) ขอเชิญเจ้าหนาท่ี สสช.ชี้แจง 
 

นายอาเกอะ  ปอเช 
เจ้าหน้าที่ สสช. 

- เรียน ประธานสภา/สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้เข้าร่วมทุกท่าน  ขออนุญาตน าเสนอผลการด าเนินงาน 
โครงการส่งเสริมสิทธิชุมชนชาติพันธ์ุในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ ที่
ด าเนินการโดยสมาคมสร้างเสริมสุขาภาวะชุมชนชาติพันธ์ุ (สสช.) ร่วมกับชุมชน
บ้านปางสา หมู่ที่ 17 และบ้านโปงป่าแขมและโป่งขม หมู่ 20 สนับสนุนโดย 
Diakonia ประเทศไทย  โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. สร้างความเข้าใจชุมชนเรื่องจัดการที่ดินและกฎหมายต่างๆ เกี่ยวกับป่าไม้ของ
ชุมชน 
2. ส ารวจรังวัดพื้นที่ท ากินและพื้นที่ใช้ประโยชน์ของชุมชน 
3. น าเสนอผลการปฏิบัติงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าตึง  เพื่อรับฟัง
ข้อแนะน าในการท างาน ต่อไป 
“ส่งเสริมสิทธิชุมชนชาติพันธ์ุในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ” 
“นโยบายทวงคืนผืนป่า  กับ  นโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียว” 
๑. ขอให้รัฐบาลยกเลิกกฎหมาย ระเบียบต่างๆที่เป็นอุปสรรคในการพิจารณา
อนุมัติงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน เพื่อด าเนินการด้าน
สาธารณูปโภคแก่ประชาชน โดยให้ถือมติที่ประชุมประชาคมเป็นมาตรฐานในการ
อนุมัติและด าเนินการทั่วประเทศไทย 



~ ๑๔ ~ 
 

๒. ขอให้รัฐบาลมอบอ านาจการบริหารจัดการด้านที่ดินท ากินและทรัพยากร
ธรรมชาติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมกับชุมชนทั่วประเทศ ทั้งนี้อาศัย
ฐานข้อมูลการเข้าใช้พื้นที่ท ากินและทรัพยากรธรรมชาติก่อน พ.ศ.๒๕๕๗ 
๓. ขอให้รัฐบาลมอบอ านาจและหน้าที่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส ารวจ
ข้อมูลผู้ยากไร้ และไม่มีที่ดินท ากิน เพื่อพิจารณาจัดหาที่ดินท ากินแก่ประชาชนผู้
ยากไร้และไม่มีที่ดินท ากินตามนโยบายรัฐบาล ทั้งนี้เพื่อการบริการที่รวดเร็วและ
สามารถแก้ไขปัญหา 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะกบัทางคณะผูบ้รหิารอบต.
ป่าตึง หรอืไม่ ขอเชิญซกัถาม 
 

นายบุญรพ  จันตุมา 
สมาชิกสภา หมู่ 6 

- เรียน ประธานสภา/สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร หัวหนา้ส่วนราชการ
ผู้เข้าร่วมทุกท่าน  ขออนุญาตเสนอรูปแบบการจัดงานนัดพบเกษตรกร และของดี
เมืองแม่จัน ประจ าปี พ.ศ.2566  ให้จัดเป็นรูปแบบตลาดผกัอินทรีย์ ผลไม้ของ
ชาวบ้านในพื้นที่ต าบลป่าตึง และใกล้เคียงได้ให้ผูป้ระกอบการได้มาซื้อขายกันใน
ราคาย่อมเยา 
  

นายสมหมาย  ลินลาด 
รองประธานสภา 

- เรียน ประธานสภา/สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร หัวหนา้ส่วนราชการ
ผู้เข้าร่วมทุกท่าน  ขออนุญาตเสนอรูปแบบการจัดงานนัดพบเกษตรกร  
และของดีเมืองแม่จัน ประจ าปี พ.ศ.2566 การเสวนาวิชาการเกษตรอินทรีย์  
ทางรอดของชุมชน  ควรบริหารเวลาให้เหมาะสมกว่าน้ี และการเสวนาประเภทนี้ 
ควรเป็นการจัดในห้องประชุม ครบั 
 

นายนาวิน  เพอเมี๊ยะ 
สมาชิกสภา หมู่ 15 

- เรียน ประธานสภา/สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร หัวหนา้ส่วนราชการ
ผู้เข้าร่วมทุกท่าน เห็นด้วยกับท่านบุญรพ จันตุมา สมาชิกสภา หมู่ 6  
ในการเสนอรปูแบบการจัดงานนัดพบเกษตรกร และของดเีมืองแมจ่ัน  
ประจ าปี พ.ศ.2566 ใหจ้ัดเป็นรปูแบบตลาดผักอินทรีย์ ใหเ้กษตรกร  
พ่อค้าแม่ค้าในต าบลป่าตึง มาขายสินค้า   
 

นายสงวน  จันทรส์ิงห ์
สมาชิกสภา หมู่ 14 

- เรียน ประธานสภา/สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร หัวหนา้ส่วนราชการ
ผู้เข้าร่วมทุกท่าน  เห็นด้วยกบัท่านบุญรพ จันตุมา สมาชิกสภา หมู่ 6  
ในการเสนอรปูแบบการจัดงานนัดพบเกษตรกร และของดเีมืองแมจ่ัน  
ประจ าปี พ.ศ.2566 ใหจ้ัดเป็นรปูแบบตลาดผักอินทรีย์ ใหเ้กษตรกร  
พ่อค้าแม่ค้าในต าบลป่าตึง มาขายสินค้า   
 
 
 



~ ๑๕ ~ 
 

นายประโยชน์  ยานะใจ 
สมาชิกสภา หมู่ 8 

- เรียน ประธานสภา/สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร หัวหนา้ส่วนราชการ
ผู้เข้าร่วมทุกท่าน ขออนุญาตสอบถาม เกิดเหตุน้ าท่วมของบา้นป่าตึง หมูท่ี่ 8              
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมาทางหมูบ่้านขอรบัสนบัสนุนทอ่พญานาค 
ขนาด 6 นิ้ว ครับ 
 

นายเกษม  ชุ่มเมืองเย็น 
สมาชิกสภา หมู่ 7 

- เรียน ประธานสภา/สมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร หัวหนา้ส่วนราชการ
ผู้เข้าร่วมทุกท่าน  ขอสนบัสุนนงบประมาณ ซ่อมแซมคอสะพาน หมู่ 7  
บ้านน้ าตกตาด เกิดการทรุดตัว ดินสไลด์ โดยการใช้ปูนซเีมนต์เทเป็นพนังกัน 
ถูกน้ ากักเซาะจากน้ าท่วมในปีต่อไป เพื่อการแก้ไขปัญหาในระยะยาว  
 

ประธานสภา - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะกับคณะผู้บริหาร  
อบต.ป่าตึงหรือไม่ค่ะ  ขอเชิญซักถามได้ 

ที่ประชุม -ไม่มี- 
 

ประธานสภาฯ -เมื่อที่ประชุม ไม่มี เรื่องซักถามหรือข้อเสนอแนะในการประชุมสภา สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2565 อีก ดิฉันขอปิดการประชุมสภาฯในครั้งนี้   
  

เลิกประชุมเวลา  13.50 น.  
 
 
 
 (ลงช่ือ)          ผู้จดบันทึกการประชุม 

              (นายสุนทร  คืนมาเมือง)  
             เลขานุการสภาฯ  
                         วันที่.....30.....เดือน.....สิงหาคม......พ.ศ..2565........ 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมครัง้นี้ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565  

เห็นว่าถูกต้องแล้ว 
 
 
 
   (ลงช่ือ)            ประธานตรวจรายงานการประชุมสภา 
       (นายประโยชน์   ยานะใจ) 
   สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลป่าตึง หมู่ที่ 8 
   วันที่.....30.....เดือน.....สงิหาคม......พ.ศ..2565.......      
 
 
 
 



~ ๑๖ ~ 
 

 
 
 
   (ลงช่ือ)     กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
        (นายสงวน   จันทร์สงิห์) 
   สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลป่าตึง หมู่ที่ 14 
   วันที่.....30.....เดือน.....สงิหาคม......พ.ศ..2565.......      
 
 
 

(ลงช่ือ)              กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
        (นายสุรศักดิ์  สุฉายา) 
   สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลป่าตึง หมู่ที่ 4 
   วันที่.....30....เดอืน.....สงิหาคม......พ.ศ..2565.......      
 
 
 
สภาองค์การบรหิารส่วนต าบลป่าตึง ได้รบัรองรายงานการประชุมนี้เรียบร้อยแล้ว เมื่อคราวประชุมสภาองค์การ
บรหิารส่วนต าบลป่าตึง สมัยวิสามญั  สมัยที่ 1  ประจ าปี พ.ศ.2565  เมื่อวันที่...........กันยายน  พ.ศ.2565 
 
 
 

   (ลงช่ือ)       
                  (นางนาที   อนุวรชิกา) 
                                         ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลป่าตึง 
 

   วันที่............เดือน.......กันยายน...........พ.ศ......2565....... 
 
 


